

สาขาบุคคล องค์กรและสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พนัส หันนาคินทร์ เป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศ เป็นผู้แต่งตำราทางการศึกษา โดยเฉพาะตำราทางการบริหารการศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งนำไปใช้เป็นตำราเรียน ผลงานทางวิชาการที่พิมพ์จำหน่ายแพร่หลายทั่วไป ได้แก่ หลักการบริหารโรงเรียน การบริหารบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาไทย การมัธยมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา การบริหารและพัฒนาหลักสูตร การสอนจริยธรรมและค่านิยม หลักการพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ยังเขียนหนังสืออ่านประกอบในระดับประถมศึกษา เช่น แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา และหนังสือชุดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น ผลงานวิจัยทางการศึกษาของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ หลายเรื่องที่เป็นพื้นฐานของการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของไทย เช่น ข้อเสนอแนะการจัดหลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม การบริหารสถาบันผลิตครูไทย การจัดการมัธยมศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

ส่วนผลงานทางด้านการบริหารการศึกษานั้น ได้ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นผู้บุกเบิกทางการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ตั้งแต่การดำรง ตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร โรงเรียนสาธิต



“พิบูลบำเพ็ญ” และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ซึ่งเป็นนโยบายการขยายการผลิตครูปริญญาไปยังส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นผู้มีส่วนผลักดันนโยบายการส่งเสริมวิทยฐานะครู (ด้วยพื้นฐานการเป็นครูประจำที่ด้วยโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนมาก่อน) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นผู้ริเริ่มจัดการศึกษาภาคสมทบสำหรับครูที่ยังไม่ได้ปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (นักศึกษาโดยทั่วไป เรียกว่า Twilight เพราะใช้เวลาเรียนตอนเย็นหลังจากการปฏิบัติราชการ) ในปี พ.ศ. 2517 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ริเริ่มเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ได้ไปรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และได้
รับทราบทามให้เป็นผู้บริหารบดี แต่ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ได้ปฏิเสธตำแหน่ง
นั้น และยุติบทบาททางการบริหารทุกตำแหน่ง เมื่อ
พ.ศ. 2526 (อายุ 55 ปี) โดยให้โอกาสคนรุ่นใหม่
ได้เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นช่วง
สมัยของการเคลื่อนไหวก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ

ภายหลังเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ.
2532 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส
หันนาคินทร์ เป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ได้รับความ
ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ติดต่อกับ
ประสานงานการได้มาซึ่งที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่
หนองอ้อ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 1,280 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่ง
ใหม่ เมื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรใน พ.ศ. 2533
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ได้
รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และยัง
ช่วยเหลือด้านวิชาการ โดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์
พิเศษสอนนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอด
จนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง
ตลอดมา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
คือปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษไทยอย่างแท้จริง
เป็นครูที่ลูกศิษย์รักและศรัทธา ได้ร่วมกันก่อตั้ง
มูลนิธิศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
เป็นอนุสรณ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เป็น
มูลนิธิที่ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตลอด
มาทุกปี ตลอดระยะเวลายาวนานของชีวิตราชการ
ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ได้สร้าง
คุณูปการต่อวงการศึกษเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ

นอกจากผลงานสำคัญคือการก่อตั้งบุกเบิกวิทยาลัย
วิชาการศึกษา พิษณุโลก รวมทั้งมีบทบาทอย่างมาก
มากในการสนับสนุนให้สถาบันแห่งนี้ก้าวเข้าสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว ยังเป็นกำลังสำคัญ
ในการผลักดันให้วิชาศึกษครุมีมาตรฐานระดับสูง
เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการได้ผลิตผลงานวิจัย ตำรา
และแบบเรียน รวมทั้งเป็นวิทยากรแก่สถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ จำนวนมาก ในช่วงหลังเกษียณอายุ
ราชการนั้น นอกจากงานสอนซึ่งเปรียบเสมือนชีวิต
ของท่านแล้ว ยังได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน
ราชภัฏกำแพงเพชรอีกด้วย ด้วยเกียรติคุณอย่าง
สูงดังกล่าวจึงได้รับปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปันธิต
กิตติมศักดิ์จากสถาบันที่มีความผูกพันต่อชีวิตของ
ท่านอย่างมากทั้งสองแห่งคือ มหาวิทยาลัยบูรพา
และมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติโดยสังเขป

ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เกิดเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2470 ที่ตำบล
เขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บิดาเป็น
สมุห์บัญชีชื่อขุนสุนทรธนากร (เพื่อน หันนาคินทร์)
มารดาเป็นครูประจำบาล ชื่อประสิทธิ์ มีน้องสาว
ร่วมบิดา 1 คน ต่อมามารดาแต่งงานใหม่ และมีบุตร
ชาย 1 คน และธิดาอีก 1 คน จึงมีพี่น้องร่วมท้อง
มารดาเดียวกัน 4 คน คือศาสตราจารย์ ดร.พนัส หัน
นาคินทร์ ทศนารถ หันนาคินทร์ นิคม หิรัญบุศย์
และทัศนีย์ หิรัญบุศย์

ชีวิตครอบครัว ศาสตราจารย์ ดร.พนัส
หันนาคินทร์ ได้สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาศ
หันนาคินทร์ (นามสกุลเดิม พรหมศร) เมื่อ พ.ศ. 2502
มีบุตรสาว 4 คน คือ ปฐมพร หันนาคินทร์ (ปัจจุบัน
ทำงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบุคลากร
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขาประเทศไทย) ปิยพรรณ

หันนาคินท์ (ปัจจุบันทำงานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารบริษัท Operational Energy group) ปานนา หันนาคินท์ ทิพยวงศ์ (ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด) และปริยานาฏ หันนาคินท์ (ถึงแก่กรรม)

ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินท์ ได้มีความสุขอยู่กับงานที่รักคือการสอน การให้ความรักและความเมตตาศิษย์โดยตลอดชีวิตตราบจนล้มเจ็บและจากไปอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 ขณะอายุได้ 79 ปี 11 วัน โดยทำหน้าที่ครูจบจนวาระสุดท้ายด้วยการอุทิศร่างเป็น “อาจารย์ใหญ่” แก่ลูกศิษย์ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้านการศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่ตำบลเขาย้อยบ้านเกิด เมื่อจบชั้นประถมศึกษาแล้ว คุณแม่ประสิทธิ์ได้ส่งให้มาอยู่กับคุณป้าที่กรุงเทพฯ ๗ ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2486 เนื่องด้วยในขณะนั้นกรุงเทพฯ ๗ อยู่ในช่วงสงครามเอเชียบูรพา และเป็นยุคสมัยที่ข้าวยาก หมาแพงและขาดแคลน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ จึงกลับบ้านที่เขาย้อย ด้วยสภาพมารดาซึ่งยากจนและต้องเลี้ยงดูลูกหลายคน ท่านจึงต้องหางานทำเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยเริ่มทำงานเป็นเสมียนฝึกหัดที่อำเภอเขาย้อย เงินเดือน 20 บาท หลังจากนั้นก็สมัครเป็นครูประจำบาลที่โรงเรียนวัดกุฎี ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2487

ชีวิตทางการศึกษาเล่าเรียนของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์

ได้ศึกษาหาความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยตนเอง โดยการสอบวิชาชุดครู ป.ป. และวิชาชุดครู ป.ม. ตามลำดับ ภายหลังจากที่ลาบวช 1 พรรษา เมื่ออายุครบ 20 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ ได้โอนไปรับราชการครูที่โรงเรียนฝึกหัดครู จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2492

ชีวิตทางการศึกษาและวิชาชีพของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ หักเห่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2494 เมื่อผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตำแหน่งในขณะนั้น) นายอภิรักษ์ จันทิมล ได้นำผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จังหวัดเพชรบุรี ได้เห็นหน่วยงานทางวิชาการและความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ จึงขอโอนย้ายให้มาสอนที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร และต่อมาได้ทำหน้าที่ครูใหญ่ของโรงเรียนตั้งใหม่ ซึ่งต่อมาเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต ประสานมิตร ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ สามารถสอบเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่จบก็สอบคัดเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา B.S. in Ed. เมื่อ พ.ศ. 2499 ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากจึงได้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และได้รับปริญญา M.S. in Ed. ในปีถัดมา

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ ได้ถูกส่งให้ไปรับราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน) ได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ทำงานอยู่

เพียง 2 ปี ก็ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยอินเดียนา เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ฝึกอบรมด้านการบริหารสถาบันศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 18 (พ.ศ. 2518) อีกด้วย

ลำดับเวลาการศึกษาของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ มีดังนี้

พ.ศ. 2480 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จาก โรงเรียนประชาบาล

พ.ศ. 2486 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2488 สมัครงานสอบชุดครู พ.ป.ป. และ ป.ม. จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2499 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี B.S. in Ed., Indiana University , USA

พ.ศ. 2500 ได้รับปริญญา M.S. in Ed., Indiana University, USA

พ.ศ. 2504 ได้รับปริญญา Ed.D. (Higher Education and Mathematics), Indiana University, USA

พ.ศ. 2515 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขา Research & Development จัดโดยองค์การ UNESCO ที่ประเทศฟิลิปปินส์

พ.ศ. 2519 ได้รับปริญญา วปอ. จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 18

การรับราชการและการประกอบอาชีพ

วิถีชีวิตในการรับราชการของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับชีวิตทางการศึกษาเล่าเรียน กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ เริ่มมีชีวิตราชการโดยการเป็นครูประจำสถาบันนอก แต่สามารถสร้างความ

ก้าวหน้าทางราชการจนเกษียณอายุในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 10 ได้ ทั้งยังผ่านงานบริหารการศึกษาจนเป็นผู้บริหารสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษาดังนี้

พ.ศ. 2487 ครูโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางเค็ม (วัดกุฎี) อำเภอยะบอย จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2488 ครูโรงเรียนประชาบาล ตำบลสระพัง ๑ (วัดหนองส้ม) อำเภอยะบอย จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2491 ผู้ตรวจการประถมศึกษา อำเภอยะบอย

พ.ศ. 2492 ครูโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2494 อาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร กรุงเทพฯ ฯ

พ.ศ. 2496 ครูใหญ่คนแรก โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร กรุงเทพฯ ฯ

พ.ศ. 2500 อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

พ.ศ. 2505 หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

พ.ศ. 2510 รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

พ.ศ. 2517 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

พ.ศ. 2526 รักษาการอธิการบดีการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2526 ศาสตราจารย์ ระดับ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ภายหลังที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์

ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2538) และของ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (พ.ศ. 2546)

หนังสือ **“เรื่องอ้างเทียบฝัง”** ซึ่งเป็นข้อเขียนอัตชีวประวัติของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เมื่อคราวเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2532 ได้สรุปชีวิตตนเองไว้เป็นคำคล้องจองว่า **“จากทิวตาล ผ่านแสนแสน แนบดมะพร้าว เนาสองแคว”** อันหมายถึง ชีวิตกำเนิดจากจังหวัดเพชรบุรีที่มีการปลูกต้นตาลมากที่สุดในประเทศ เข้ามารับราชการที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร ซึ่งตั้งอยู่ติดกับคลองแสนแสบ และย้ายไปรับราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ที่มีต้นมะพร้าวมาก และในที่สุดได้มาตั้งรกรากอยู่ที่พิษณุโลก (สองแคว) จนถึงบั้นปลายของชีวิต

เกียรติคุณ บุคลิกภาพและตำแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ ยอมรับนับถือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกชั้นวรรณะ จุดเด่นที่สุดคือการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่หลงมัวเมาในลาภยศสรรเสริญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ถือว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกำไรโดยไม่ต้องลงทุน เป็นวิธีการที่ทำให้เราไม่ลืมหิว ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนเองไม่ให้รู้สึกว้าขี้สูงเกินไป มีคำกล่าวทำนองยกย่องชมเชยว่า ลูกศิษย์ลูกหา ผู้ได้บังคับบัญชา ถ้าพบเห็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ที่ไหน เวลาใด ควรรีบยกมือไหว้ทักทาย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ก่อนที่ท่านจะยกมือไหว้เรา คุณสมบัติที่ควรยกย่องอีก

ประการหนึ่งของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ คือ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง โดยถือคติว่า ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดชีวิตรับราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ยังเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่ง เป็นผู้ร่วมงานในฐานะวิทยากรของกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ชมรมอาสาสมัครป้องกันชาติอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ มีตำแหน่งทางวิชาการดังนี้

พ.ศ.2498–2508 อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และอาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

พ.ศ. 2508 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

พ.ศ. 2512 รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

พ.ศ. 2526 ศาสตราจารย์ ระดับ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

พ.ศ.2533 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สาขาการบริหารการศึกษา

พ.ศ. 2538 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2546 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

- ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

- ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ ทบวง
มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
มีผลงานวิชาการ ดังนี้

ด้านหนังสือ ตำราเรียน ได้แก่

1. การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
2. สถิติเบื้องต้น
3. การศึกษาของไทย
4. การศึกษามัธยมศึกษา
5. การบริหารโรงเรียน
6. การสอนจริยธรรมและค่านิยม
7. การบริหารบุคลากรทางการศึกษา

ด้านเอกสารประกอบการสอน ได้แก่

1. เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส
2. หลักการศึกษา
3. การสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
4. หลักการพูดในที่สาธารณะ
5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
6. การบริหารและพัฒนาหลักสูตร

ด้านหนังสือในระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา

1. แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-4
2. หนังสืออ่านชุดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ด้านงานวิจัย

1. การกำหนดตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2. ข้อเสนอแนะการจัดทำหลักสูตรคณิตศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมแบบประสม
3. การบริหารสถาบันผลิตครูของไทย
4. การจัดการมัธยมศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
ชาติ
5. การจัดโปรแกรมมัธยมศึกษาโดยเน้นวิชาชีพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์
ได้ประกอบคุณงามความดีทั้งในฐานะบิดาผู้ดูแล
ครอบครัวและประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่
สังคม ใน พ.ศ. 2535 ท่านได้รับรางวัล พ่อดีเด่น
แห่งชาติ และต่อมาใน พ.ศ. 2537 ท่านได้รับรางวัล
คนดีศรีสองแคว

พ.ศ. 2526 ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมหาปรมาภรณ์ช้าง
เผือก (ม.ป.ช.) เนื่องด้วยท่านเป็นผู้กระทำความดี
ความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการและสาธารณชน

ประจักษ์ สายแสง

บรรณานุกรม

- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์. (2549). **ประวัติผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์**. สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์.
- ที่ระลึกศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พนัส หันนาคินท์**. (2549). พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชทาน น้ำอาบศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์.
- เรือจ้างเทียบฝั่ง**. (2532). พิมพ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์.
- เรือจ้างวางพาย**. (2551). หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551.
- วนิดา บำรุงไทย.แต่...**ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินท์ ด้วยความเคารพ รักและอาลัย**. วัชรวุฒิ ซีเอสตี. (2556). จิตวิญญาณคร่อมตะพานร่างอาจารย์ใหญ่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ **ดร.พนัส หันนาคินท์** งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์.